



**นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล** ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากจังหวัดได้รับงบประมาณ 120 ล้านบาท จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อฉีดพ่นสารเคมีเข้าที่ลำต้นมะพร้าวซึ่งเป็นวิธีการใหม่ที่ทำควบคู่กับวิธีการเดิมคือการปล่อยแตนเบียนเพื่อให้การแก้ปัญหาแมลงศัตรูพืชระบาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น



วีระ ศรีวัฒนตระกูล

โดยดำเนินการเฉพาะต้นมะพร้าวที่มีความสูง 12 เมตรขึ้นไป ที่พบการระบาดของหนอนหัวดำและต้องได้รับความยินยอมจากเกษตรกรในพื้นที่ร่องคือ อ.เมือง และทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมาสักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการสำรวจความเสียหายจากชาวสวน โดยเกษตรกรจำนวนมากให้ความร่วมมือในการฉีดพ่นสารเคมี 6 แสนตัน จากเป้าหมาย 9 แสนตัน

“มีเกษตรกรบางรายยังไม่มั่นใจ เกรงว่าจะมีสารเคมีตกค้างในมะพร้าว จึงมอบนโยบายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร เน้นความปลอดภัยเนื่องจากผ่านการวิจัยและทดสอบจากกรมวิชาการเกษตรแล้วว่าไม่มีสารตกค้างอยู่ในเนื้อและน้ำของมะพร้าว เมื่อฉีดสารเคมีเข้าที่ลำต้นมะพร้าวแล้วสารเคมีจะขึ้นไปอยู่ที่ใบ เมื่อหนอนกินใบมะพร้าวก็จะตาย ฤทธิ์ของสารเคมีจะอยู่ได้เพียง 90 วันเท่านั้น”

เพื่อนฝูงญาติมิตรเปิดร้านอาหารใหม่ ที่ใหญ่อย่าง นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ฉะเชิงเทรา จึงไปมอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศิริชัย เผ่าบรรจง อดีตเทศมนตรีตำบลบางคล้า ที่เปิดร้านอาหาร “เรือนร่มไทร” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ ไปร่วมยินดีเป็นจำนวนมาก

สำหรับร้านอาหารเรือนร่มไทร เป็นร้านอาหารสไตล์สวนอาหาร ที่ร่มรื่นสมชื่ออดีตริมแม่น้ำบางปะกง ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏ



ราชนครินทร์ ถนนมรุพงษ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เปิดบริการตั้งแต่เวลา 10.00-22.30 น. โดยทางร้านมีเมนูอาหาร ที่สดอร่อย เช่น กุ้งแม่น้ำ ปลา นานาชนิด และเครื่องดื่มหลากหลาย ราคาเป็นกันเอง นอกจากนี้ ยังมีบริการห้องสัมมนาจัดเลี้ยง ห้องคาราโอเกะ

“ผู้ไปนมัสการหลวงพ่อบุญรอดพระพุทธรูปสำคัญของเมืองแปดริ้ว ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามารวิหาร อ.เมือง หรือไปทำบุญตามวัดต่างๆ ใน จ.ฉะเชิงเทรา ลองแวะไปลิ้มลองกันได้ทุกวัน”

**นาย दिलิ กโนศวรรย์** ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ฝ่ายบริหาร มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน “ศรีสวัสดิ์เกมส์ ปี 2556” จำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยมี นายอนันต์ กัลป์ปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 กาญจนบุรี รับมอบ

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬานี้ จัดโดยสมาคมผู้บริหารการศึกษาและครู อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาของนักเรียนในพื้นที่ อ.ศรีสวัสดิ์ ซึ่งมี 20



โรงเรียน ขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นการคัดเลือกตัวแทนเพื่อไปแข่งขันที่ระดับสูงยิ่งขึ้น

“จากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทำให้นักเรียนของโรงเรียนใน อ.ศรีสวัสดิ์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัย



รักษาออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย”

นายสาคร อ่ำภิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปทุมธานี ได้รับมอบนโยบายจาก นายชาณุ พวงเพชร นาย อบจ.ปทุมธานี ให้จัดสรรงบประมาณลงไปพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทุกแห่งภายในจังหวัด แบ่งออกเป็นภารกิจส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษาของเด็ก และเยาวชนประมาณ 500 ล้านบาท เป็นโครงสร้างราวๆ 300 ล้านบาท

เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงได้จัดโครงการ 1 ตำบล 1 อาคารเรียนขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน และขนาด 1 ชั้น 6 ห้องเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการศึกษากับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่จบการเรียนในระดับประถมไม่ต้องไปเรียนระดับมัธยมในตัวเมืองซึ่งสามารถประหยัดรายจ่ายของพ่อแม่ผู้ปกครองได้



สาคร อ่ำภิน

“ซึ่งอาคารเรียนดังกล่าว อบจ.จะดำเนินการก่อสร้างให้ในทุกอำเภอทุกตำบลรวมทั้งจัดจ้างครูให้กับทุกโรงเรียนจำนวน 500 อัตรารวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ โดย อบจ.จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณหากมีการร้องขอมาพร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้ในการศึกษาการสาธารณสุข”

นายประสาน ขาวสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง นายสมเกียรติ เกษร รองนายก อบต.พลงตาเอี่ยม เจ้าหน้าที่ อบพร. จ.อ.สมศักดิ์ หอมศิริ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปตรวจสอบการลักลอบตัดไม้พะยุง บนเขาคลองบางบ่อ หมู่ 4 ต.พลงตาเอี่ยม

ไปถึงที่เกิดเหตุแต่ไม่พบคนงานและอุปกรณ์เครื่องเลื่อยยนต์ แต่อย่างไรก็ตามพบแต่ตอไม้พะยุงถูกตัดโค่น รวมทั้งกองไม้พะยุงบางส่วนทิ้งไว้

ทั้งนี้ ป่าชุมชนเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาตลาด หมู่ 1 ต.พลงตาเอี่ยม เป็นป่าชุมชนหนาแน่น มีต้นพะยุงนับพันต้นขึ้นหนาแน่นและเป็นที่อยู่อาศัยสัตว์ป่านานาชนิด ในอดีตถูกบุกรุกตัดโค่นไม้จนเขาเตียนโล่ง ปี 2530 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเข้ามาสำรวจและฟื้นฟูร่วมกับชาวบ้านและเด็กนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขึ้นไปปลูกต้นพะยุงหลายพันต้น จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 26 ปี ทำให้ต้นพะยุงขึ้นหนาแน่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม. สูงกว่า 20 เมตร



“กรมป่าไม้ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ เพราะชาวบ้านคาดว่ามีคนมีสินในพื้นที่มีสวนรู้เห็นกับขบวนการผลาญป่าดังกล่าว”

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบูรณาการ การจัดการทรัพยากรน้ำ แก่ฝ่ายปกครอง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใน 16 อำเภอ ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงองค์กรภาคประชาชน และชาวบ้านผู้ใช้น้ำ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ โครงการที่สอดคล้องกับพื้นที่ และแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง และจัดทำเป็นฐานข้อมูลพร้อมสร้างแผนที่ระบุภัยคุกคาม



ในรอบ 1 ปี พบปัญหาทั้งขาดน้ำทำนาปรัง และปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ ถึงแม้จะมีแม่น้ำไหลผ่าน 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำน้อย

“ทั้งนี้ หลาย อปท.ได้สะท้อนปัญหาว่า การบริหารจัดการน้ำที่ไม่สอดคล้องกันของหน่วยงานภาครัฐระดับชาติ ทำให้การบริหารจัดการน้ำไม่เป็นไปอย่างยุติธรรม เช่น จ.พระนครศรีอยุธยา มีปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี”

กัญยวิษฐ์